



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. 'นฤมล'ศึกษาตลาดค้าปลีกฯขยายช่องทางสินค้าเกษตร	แนวหน้า
2. 'นฤมล'ชูเกษตรไทยสู่ระบบอาหารโลกยั่งยืน	ข่าวสด
3. 'อิทธิ'เปิดสัมมนาทิศทางการทูตฯรับข้อเสนอผู้ปลูกพัฒนาอย่างยั่งยืน	แนวหน้า
4. 'อัครา'หนุนลำไยคุณภาพตั้งเป้าผลิต8จังหวัดภาคเหนือ	แนวหน้า
5. กรมส่งเสริมฯ-ส.ป.ก.ร่วมมือด้านข้อมูล	แนวหน้า
6. ชู'ปลากระบอกดำ'ราคาดี สัตว์น้ำเศรษฐกิจทางเลือกใหม่	ข่าวสด
7. คอลัมน์: ชีพจรโลกธุรกิจ: ธ.ก.ส.ออกสินเชื่อODโรงรับจำนำ	แนวหน้า
8. ธกส.ให้โอดีโรงตั้ง3.5พันล.	เดลินิวส์
9. กนง.ลดดอกเบี้ย0.25%ชี้สอดคล้องเงินเพื่อไม่ขวางลดหนี้	แนวหน้า
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมฯลงต่อ พืชอุตสาหกรรม-กำลังซื้ออ่อนแอ-หนี้ครัวเรือนพุ่ง	สยามรัฐ
12. เผยความเสียหายพื้นที่เกษตรน้ำท่วมด้านพืช	เดลินิวส์

'นฤมล'ศึกษาตลาดค้าปลีก ขยายช่องทางสินค้าเกษตร

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ได้ลงพื้นที่ศึกษาตลาดการค้าสินค้าเกษตร ณ Eurasia Farmer Market เมืองอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งถือเป็นตลาดและศูนย์การค้าท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีสินค้าจำหน่ายหลากหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องประดับ ของใช้ในครัวเรือน รวมถึงสินค้าเกษตรและอาหารสด อาทิ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก และผลไม้

ทั้งนี้ ศ.ดร.นฤมล ได้เยี่ยมชมร้านค้าในบริเวณการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารสด ซึ่งพบว่ามี การจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งในเขตหนาวและเขตร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร้านค้าที่มีผลิตภัณฑ์ผลไม้เขตร้อนจากประเทศต่างๆ รวมถึงไทย อาทิ มะม่วง มังคุด เสาวรส และแก้วมังกร โดยผู้ประกอบการร้านค้าแจ้งว่า ผลไม้กลุ่มนี้ถือว่าเป็นสินค้าเกรดพรีเมียม และได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภคในคาซัคสถาน

ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและคาซัคสถานที่เกิดขึ้นจะเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรและอาหารของไทยได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งคนได้สั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหารือระดับทวิภาคีต่อไป

'นฤมล'ชูเกษตรไทยสู่ระบบอาหารโลกยั่งยืน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุม FAO Hand-in-Hand Investment Forum ซึ่งเป็นเวทีด้านความร่วมมือและการลงทุน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการลงทุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืน ลดจำนวนผู้หิวโหย โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ร่วมกับผู้แทนจาก Central American Bank for Economic Integration (CABEI) ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และสภาเศรษฐกิจโลก

“ประเทศไทยกำลังเร่งปรับเปลี่ยนระบบอาหารและเกษตรเพื่อความยั่งยืน เพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร โดยส่งเสริมการผลิตที่ยั่งยืน เน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาด สอดคล้องกับนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ซึ่งไทยมีนโยบายการส่งเสริมการลงทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตร

เทคโนโลยี ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี”

โดยไทยมุ่งเน้นไปทางสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษี ส่งเสริมการลงทุน เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนไปด้วย “Innovative” เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ “Competitive” เศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวได้เร็ว และสร้างการเติบโตสูง และ “Inclusive” เศรษฐกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรของไทย สอดคล้องกับนโยบาย BCG ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) นำไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

'อิทธิ'เปิดสัมมนา ทิศทางทุเรียนไทย รับข้อเสนอผู้ปลูก พัฒนาอย่างยั่งยืน

นายอิทธิ สิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ทิศทางอนาคตทุเรียนไทยทำอะไรให้ยั่งยืน” โดยมีผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรฯ คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่วัดหนองบัว ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในภาคตะวันออก ร่วมกันเสนอแนวทางกำหนดทิศทางอนาคตทุเรียนไทย และวางแผนการบริหารจัดการผลไม่ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

“กระทรวงเกษตรฯ พร้อมนำข้อ

เสนอจากตัวแทนเกษตรกร ได้แก่ 1.การผลักดันให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรขึ้นทะเบียน GAP 2.การแก้ไขปัญหาทุเรียนสวนสิทธิ์ 3.การบริหารจัดการทุเรียนให้มีคุณภาพรองรับการส่งออก 4.การให้องค์ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 5.การลดต้นทุนการผลิต และประเด็นอื่นๆ ไปนำเรียน รมว.เกษตรฯ เพื่อนำแนวทางไปปรับใช้ให้อนาคตการส่งออกทุเรียนไทยเป็นอันดับหนึ่ง และช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้อย่างยั่งยืน โดยหวังว่าเวทีพบปะพูดคุยระหว่างเกษตรกร ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรฯ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลักษณะนี้ จะมีขึ้นอีกในอนาคต เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ” นายอิทธิ กล่าว

โอกาสนี้ รมช.เกษตรฯ ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกร 47 ราย รวมถึงปัจจัยการผลิตปรับปรุงดิน เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อย่างละ 400 ชุดให้กับเกษตรกร

'อัครา'หนุนลำไยคุณภาพตั้งเป้าผลิต8จังหวัดภาคเหนือ

นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 4/2567 โดยมี น.ส.ภัทราภรณ์ ไส้เจียยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการนำร่องส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เป้าหมายเกษตรกร 10,000 ราย ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.น่าน จ.ลำปาง จ.ตาก และ จ.แพร่ ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยสดช่อคุณภาพเกรด AA ตลอดห่วงโซ่การผลิต และต่อยอดสู่การสร้างรายได้เพิ่มของเกษตรกรตามนโยบายภาคเกษตร "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้" ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกลำไยอายุต้นตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ในพื้นที่เป้าหมายที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งเตรียมสนับสนุนปัจจัยและเทคโนโลยีการผลิตในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตลำไย ได้แก่ ระบบน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี การตัดแต่งกิ่งและอื่นๆ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่อไป

สถานการณ์การผลิตและตลาดผลไม้ภาพรวม ปี 2567 สามารถสรุปได้ ดังนี้ 1.ทุเรียน มีปริมาณรวมทั้งประเทศ 1,093,879 ตัน แบ่งเป็นทุเรียนภาคตะวันออก 666,327 ตัน ราคาเฉลี่ยตลอดฤดูกาล 201.11 บาท/กิโลกรัม และทุเรียน

ภาคใต้ 427,552 ตัน ราคาเฉลี่ยตลอดฤดูกาล 135.29 บาท/กิโลกรัม 2.มังคุด มีปริมาณรวมทั้งประเทศ 267,782 ตัน แบ่งเป็น มังคุดภาคตะวันออก 161,022 ตัน ราคาเฉลี่ยตลอดฤดูกาล 73.70 บาท/กิโลกรัม และมังคุดภาคใต้ 103,760 ตัน ราคาเฉลี่ยตลอดฤดูกาล 52 บาท/กิโลกรัม

3.เงาะ มีปริมาณรวมทั้งประเทศ 176,148 ตัน แบ่งเป็น เงาะภาคตะวันออก 137,322 ตัน ราคาเฉลี่ยตลอดฤดูกาล 42.12 บาท/กิโลกรัม

และเงาะภาคใต้ 38,826 ตัน ราคาเฉลี่ยตลอดฤดูกาล 42.02 บาท/กิโลกรัม 4.ลองกอง มีปริมาณรวมทั้งประเทศ 26,528 ตัน แบ่งเป็น ลองกองภาคตะวันออก 4,029 ตัน ราคาเฉลี่ยตลอดฤดูกาล 72.10 บาท/กิโลกรัม และลองกองภาคใต้ 22,499 ตัน ราคาเฉลี่ยตลอดฤดูกาล 44.12 บาท/กิโลกรัม 5. ลำไยภาคเหนือ มีปริมาณผลผลิตทั้งหมด 594,324.59 ตัน แบ่งเป็น ลำไย(สดช่อ) 164,710.80 ตัน ราคาเฉลี่ยตลอดฤดูกาล 32.89 บาท/กิโลกรัม และลำไย(รูดร่วง) 429,613.79 ตัน และ 6.ลิ้นจี่ภาคเหนือ มีปริมาณผลผลิตทั้งหมด 13,953.36 ตัน ราคาเฉลี่ยตลอดฤดูกาล 97.67 บาท/กิโลกรัม

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ ได้กำกับทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมบูรณาการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรก่อนออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษามาตรฐานสินค้าเกษตรไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้า

กรมส่งเสริมฯ-ส.ป.ก.ร่วมมือด้านข้อมูล

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ และข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและสนับสนุนข้อมูลเกษตรกร และการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านการเกษตร ข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรายดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการยื่นคำขอจัดที่ดิน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งสามารถเข้าถึงความมั่นคงของสิทธิจากการใช้

ประโยชน์ที่ดินของรัฐ และได้รับสิทธิประโยชน์ หรือความช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว

นายอิทธิกล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มุ่งหวังว่าการสร้างความร่วมมือครั้งนี้ จะพัฒนายกระดับศักยภาพของภาคเกษตรให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการ ข้อมูลด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ที่มีความสำคัญต่อการจัดการและวางแผนในทุกด้าน นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตลอดจนบูรณาการข้อมูลเพื่อให้เกษตรกรได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ในการแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่ได้รับการ

จัดสรรที่ดินจาก ส.ป.ก.จะลดขั้นตอนการขอเอกสาร และสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันได้ ทั้งยังช่วยในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก.และสามารถติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดศักยภาพสูงสุด และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุน นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ ยังสามารถนำข้อมูลไปวางแผนการผลิต การตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แก้ปัญหาปากท้องของเกษตรกรให้กินดี อยู่ดี ภาคการเกษตรเติบโตด้วยความมั่นคง ยั่งยืน

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 17 ตุลาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12377

หน้า: 6(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 156.95 Ad Value: 243,272.50

PRValue (x3): 729,817.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชู'ปลากระบอกดำ'ราคาดี สัตว์น้ำเศรษฐกิจทางเลือกใหม่



หลากหลาย

13

ชู'ปลากระบอกดำ'ราคาดี
สัตว์น้ำเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

ชู'ปลากระบอกดำ'ราคาดี สัตว์น้ำเศรษฐกิจทางเลือกใหม่



“การผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่มุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลผลิตหรือสินค้าประมงที่มีมูลค่าสูง เป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายให้การเกษตรไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าภายใน 4 ปี

และประเทศไทยพัฒนาสู่ศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก” นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมงระบุ โดยกรมประมงมีการวิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำไปสู่สัตว์เศรษฐกิจ ล่าสุดสามารถพัฒนา “ปลากระบอกดำ” ปลาทะเล ให้มีศักยภาพไปสู่สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง

เนื่องจากเป็นปลาเนื้อขาวที่มีรสชาติดี ประชาชนนิยมนำมาทำอาหารบริโภคในหลากหลายเมนู อาทิ ปลากระบอกต้มส้ม ปลากระบอกแกงส้ม ปลากระบอกทอดราดซอสมะขาม ปลากระบอกทอดกระเทียม ปลากระบอกทอดขมิ้น ฯลฯ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 17 ตุลาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12377

หน้า: 6(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 156.95 Ad Value: 243,272.50

PRValue (x3): 729,817.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชู'ปลากะบอกดำ'ราคาดี สัตว์น้ำเศรษฐกิจทางเลือกใหม่



บัญชา สุขแก้ว

ในขณะที่ปลากะบอกใช้เวลาการเลี้ยงไม่นานก็ได้ขนาดตามตลาดต้องการและขายได้ราคาดี

ที่ ผ่านมากรมประมงประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ครั้งแรกในปี 2536 โดย นายนิเวศน์ เรืองพานิช อดีตผู้เชี่ยวชาญกรมประมง แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้ในปริมาณที่มากเพียงพอ

จนกระทั่งเมื่อปี 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา ได้เริ่มดำเนินการศึกษาพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์ปลากะบอกดำควบคู่ไป



กับการพัฒนาการขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์มาอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง

โดยรวมพันธุ์ปลากะบอกดำจากธรรมชาติมาขุนเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ในบ่อปูน กระตุ้นฮอร์โมนเพื่อผสมพันธุ์และวางไข่จนสามารถผลิตลูกพันธุ์ในปริมาณมากได้สำเร็จในปี 2565 และดำเนินการพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ในการผลิตลูกพันธุ์ปลากะบอกดำ



เพื่อสนับสนุนและจำหน่ายให้แก่เกษตรกรเป็นพ่อแม่พันธุ์ในรุ่นที่ 3 สำหรับรูปแบบการเลี้ยงปลากะบอกดำในบ่อดินของเกษตรกรนั้นจะปล่อยลูกปลาขนาด 2-3 เซนติเมตร ที่ระดับความหนาแน่น 20,000-30,000 ตัว/ไร่

เลี้ยงด้วยอาหารปลาชนิดลอยน้ำ หรืออาหารปลาคูก โปรตีนประมาณ 25% ใช้เวลาการเลี้ยงจนได้ขนาดตลาด (8-12 ตัว/กิโลกรัม) เพียง 8-12 เดือน

สำหรับราคาจำหน่ายปลากะบอกดำแบบคละเพศมีราคา 180-250 บาทต่อกิโลกรัม และราคาจำหน่ายจะเพิ่มมากขึ้นถ้าปลากะบอกดำที่เลี้ยงได้ในบ่อดินมีไข่ตามธรรมชาติ

นายนิคม ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง กล่าวถึงวิธีการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงลูกปลากะบอกดำที่ดำเนินการภายในศูนย์ตั้งแต่ปี 2561

โดยลูกพันธุ์ที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ในแต่ละรุ่นจะมีการเลี้ยงด้วยอาหารปลาทะเลแล้วอ่อนในช่วงแรก จากนั้นจะค่อยๆ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 17 ตุลาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12377

หน้า: 6(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 156.95 Ad Value: 243,272.50

PRValue (x3): 729,817.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ซู'ปลากระบอกดำ'ราคาดี สัตว์น้ำเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

ปรับเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ด เพื่อให้เกษตรกรที่ซื้อลูกพันธุ์ไปปล่อยในบ่อ คินสามารถให้อาหารเม็ดแก่ลูกปลา ได้ทันที

ปัจจุบันศูนย์มีศักยภาพในการผลิต และอนุบาลลูกพันธุ์ปลากระบอกขนาด 2-3 เซนติเมตร เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรรุ่นละ 30,000-50,000 ตัว แต่ละรุ่นใช้เวลา 2 เดือน และมีแนวโน้มที่จะสามารถผลิตลูกพันธุ์ได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ กรมประมงได้กำหนดราคาจำหน่ายลูกพันธุ์ปลากระบอกดำขนาด 2-3 เซนติเมตร ไว้ที่ 2.50 บาท/ตัว โดยมีเกษตรกรจากจังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง ให้ความสนใจและซื้อเพื่อนำไปทดลองเลี้ยงแล้วรวม 35,000 ตัว

ซึ่งเมื่อเลี้ยงจนถึงขนาดตามตลาด คาดว่าสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรเป็นเงินประมาณ 450,000 บาท

นายบัญชา ยังกล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า เมื่อพิจารณาจากวิธีการเลี้ยง ระยะเวลาการเลี้ยง ราคาขายและต้นทุนการผลิต รวมถึงความต้องการ และความนิยมของผู้บริโภค ความสามารถในการขยายตัวของตลาด

การเลี้ยงปลากระบอกดำจึงเป็นสัตว์น้ำทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกร เนื่องจากราคาดี ทุนเร็ว ในภาวะที่สัตว์น้ำหลายชนิดกำลังประสบกับปัญหาโรคระบาด

เกษตรกรรายใดสนใจที่จะเลี้ยงปลากระบอกดำ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร. 0-7431-1895 หรือ <https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/nica-songkhla>



ซีพอร์ โลกธุรกิจ



สุรนันท์ พงศ์ประยูร

□ ธ.ก.ส.ออกสินเชื่อODโรงรับจำนำ

นายสุรนันท์ พงศ์ประยูร ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อ OD สำหรับสถานธนาอนุบาล กรอบวงเงินสินเชื่อรวม 3,500 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประกอบกิจการสถานธนาอนุบาล ในการนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจชุมชน ลดปัญหาการพึ่งพาหนี้ในระบบ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย MOR-3.925 เท่ากับ 3.20% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MOR เท่ากับ 7.125% ต่อปี) แจกความประสงค์ได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2570 หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินสินเชื่อ

ธกส.ให้โอดีโรงตั้ง3.5พันล.

นายสุนัน พงษ์ประยูร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้จัดทำโครงการสินเชื่อโอดี สำหรับสถานธนาขานุบาลกรบวงเงินสินเชื่อรวม 8,500 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประกอบกิจการสถานธนาขานุบาล นำไปใช้เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องธุรกิจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจชุมชน

“ประโยชน์ที่สนับสนุนเงินทุนนี้ จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำเงินที่ได้จากสถานธนาขานุบาลไปใช้เป็นตัวจ่ายในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ตามแนวทางการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างโอกาสในการลงทุนให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ลดปัญหาพึ่งพาหนี้ในระบบและปัญหาการว่างงาน”

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเอ็มไออาร์ ลบ 3.925 เท่ากับ 3.20% ต่อปี โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเอ็มไออาร์ เท่ากับ 7.125% ต่อปี คุณสมบัติและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ก.ย. 70 หรือ

ก่อนเต็มกรบวงเงินสินเชื่อตามโครงการ

นายณรงค์ ขันดีวิริยะกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธนาคารได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา และส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าและพืชเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ระหว่าง ธ.ก.ส. และ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือพีทีจี เพื่อร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ป่าส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้า และพืชเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นการรักษาป่าเดิม เพิ่มป่าใหม่ให้พื้นที่สีเขียวมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังได้กาแฟอาราบิก้า ที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรให้กับชุมชนมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“ธ.ก.ส. จะให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับเกษตรกร ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และหาช่องทางในการพัฒนาสินค้าจากผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเชื่อมโยงกับบริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งถือเป็นตลาดที่พีทีจีรองรับไว้ที่จะรับซื้อผลผลิตกาแฟอาราบิก้า หรือพืชเศรษฐกิจตามคุณภาพ ด้วยปริมาณและราคาอย่างเป็นธรรม”.

6 โลกธุรกิจ



กนง.ลดดอกเบี้ย0.25%

ซื้อสดคคลังเงินเพื่อ-ไม่ขวางลดหนี้

กนง.ลดดอกเบี้ย0.25% ซื้อสดคคลังเงินเพื่อ-ไม่ขวางลดหนี้

นายศักดิ์เทพ พันธุ์ยานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปลายปี 2567 ด้านกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้มีแนวโน้มเกิดขึ้นต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ เห็นว่า จุดยืนของนโยบายการเงินที่เป็นกลางยังเหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ กรรมการกนง.มีมติ 5:2 เสียง เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระหนี้ได้บ้าง โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ภายใต้บริบทที่สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง และอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยังเป็นกลางและสอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจ ขณะที่กรรมการ 2 ท่าน เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมยังสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ และให้น้ำหนักกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาว

รวมถึงการรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินในการรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ที่ 2.7% ในปี 2567 และ 2.9% ในปี 2568 โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชนซึ่งได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการส่งออกที่ปรับดีขึ้นตามความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เศรษฐกิจฟื้นตัวแตกต่างกันในแต่ละภาคส่วน โดยการส่งออกสินค้าและการผลิตภาคอุตสาหกรรมบางกลุ่ม รวมถึง SMEs ยังถูกกดดันจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2567 คาดว่าจะอยู่ที่ 0.5% และ 2568 อยู่ที่ 1.2% โดยอัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจากสภาพอากาศที่ผันผวน และอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจากผลของฐาน ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน คาดว่าจะอยู่ที่ 0.5% และ 0.9% ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ โดยอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยเชิง

โครงสร้าง อาทิ การแข่งขันด้านราคาที่อยู่ในระดับสูงจากสินค้านำเข้า ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปลายปี 2567

ส่วนภาวะการเงินโดยรวมตึงตัวขึ้นบ้าง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐปรับแข็งค่า ตามทิศทางนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักและปัจจัยเฉพาะในประเทศ ด้านต้นทุนการกู้ยืมของภาคเอกชนผ่านธนาคารพาณิชย์และตลาดตราสารหนี้ยังทรงตัวใกล้เคียงเดิม สินเชื่อโดยรวมชะลอลง โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจที่เผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง รวมทั้งสินเชื่อเช่าซื้อและบัตรเครดิต ด้านคุณภาพสินเชื่อปรับดีขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากลูกหนี้ที่เคยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในช่วงที่ผ่านมา และธุรกิจ SMEs และครัวเรือนที่รายได้ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่และมีภาระหนี้สูง คณะกรรมการฯ ยังสนับสนุนนโยบายของ ธปท. ที่ให้สถาบันการเงินช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาภาระหนี้ที่ตรงจุด

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธที่ 17 ตุลาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15874

หน้า: 1 (ซ้าย), 6

Col.Inch: 61.97 Ad Value: 99,152

PRValue (x3): 297,456

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: กนง.ลดดอกเบี้ย0.25%ซื้อสต็อกเงินเพื่อ-ไม่ขวางลดหนี้

และมีส่วนช่วยกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ ทั้งนี้ ต้องติดตามผลกระทบของคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลงต่อต้นทุนการกู้ยืมและการขยายตัวของสินเชื่อในภาพรวม รวมถึงนัยต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและคณะกรรมการฯ เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงอยู่ในระดับที่เป็นกลางและสอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งไม่ดำเนินไปจนนำไปสู่การสะสมความไม่สมดุลทางการเงินในระยะยาว

วันเดียวกันนี้ นายท้าว จันทนสุรคน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวภายหลังการประชุม ส.อ.ท. ว่าการที่ กนง. ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% แม้ว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบบ้าง แต่ก็จะเป็นการช่วยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบหนัก ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการต้องเผชิญการแข่งขันสูง จากการแข็งค่าของเงินบาทอย่างรวดเร็วกดดันภาคการส่งออก โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารที่ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก และกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย อีกทั้งเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

จากระดับ 34.92 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในเดือนสิงหาคม 2567 เป็น 33.52 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนกันยายน 2567 ตามการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ และจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงทำให้เงินทุนเคลื่อนย้ายเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ด้านนายอิสระ รัตนดิถ ฅ ภูเก็ตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและลดความผันผวน โดยที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 ฝ่าย (กกร.) เคยเสนอไปว่าค่าเงินบาทที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่ในกรอบ 34-35 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งก่อนหน้านี้เงินบาทอ่อนลงไปถึง 38 บาทต่อดอลลาร์ และแข็งค่าขึ้นมาที่ 32 บาทต่อดอลลาร์ ก่อนจะขยับมาที่ 33.3 บาทต่อดอลลาร์ ประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรเป็นหลัก การที่เราให้ค่าเงินบาทอ่อนค่ากว่าปัจจุบัน คือระหว่าง 34-35 บาทต่อดอลลาร์ เป็นอัตราที่เราจะได้จัดพี และแข่งขันได้ดีที่สุด



เกษตรวันนี้.....● นายกะหล่ำปลีปรบมือให้รัว ๆ สำหรับ
ด้านตรวจพืชแม่สอด จ.ตาก นำโดย “เทอดพันธ์ ธรรมรัตน์พงษ์”
หัวหน้าด้านตรวจ ที่นำกำลังพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 3507
เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าจับกุมผู้กระทำความผิดลักลอบนำเข้า
สินค้าเกษตรด้านพืชเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
ในพื้นที่ บ้านแม่สลิดน้อย หมู่ 2 ตำบลแม่สลิด อำเภอสองยาง จังหวัดตาก
.....● โดยของกลางที่ตรวจยึดได้ ประกอบด้วย ใบพลูสดบรรจุตะกร้าไม้ไผ่ห่อ
หุ้มด้วยใบตอง จำนวน 59 ตะกร้า ปูนขาวบรรจุกระป๋องขนาดมัดละ 200 กระปุก
จำนวน 10 มัด รวมประมาณ 2,000 กระปุก ปูนขาวบรรจุกระป๋องขนาดมัดละ
100 กระปุก จำนวน 6 มัด รวมประมาณ 600 กระปุก ปูนขาวบรรจุขวด ขนาด
ประมาณ 500 ซีซี จำนวน 47 ขวด รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บบ 424 ตาก
จำนวน 1 คัน.....●

นายกะหล่ำปลี

พืชอุตสาหกรรม-กำลังซื้ออ่อนแอ-หนี้ครัวเรือนพุ่ง

ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมส่งออก

นายนาวา จันทนสุรคน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ ม.ล.ปัทมา ทองใหญ่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ ร่วมเปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2567 อยู่ที่ระดับ 87.1 ปรับตัวลดลง จาก 87.7 ในเดือนสิงหาคม 2567 โดยมีปัจจัยด้านลบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง สร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนของประชาชน พื้นที่การเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่การท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม มูลค่าสูงถึง 30,000 - 50,000 ล้านบาท ขณะที่กำลังซื้อในประเทศยังอ่อนแอจากแรงกดดันปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย และการบริโภคสินค้าคงทนก็ยังคงชะลอตัวลง สะท้อนจากยอดขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในประเทศช่วง 8 เดือน (มกราคม - สิงหาคม 2567) หดตัวร้อยละ 24 และร้อยละ 11 YoY ตามลำดับ

นอกจากนี้ ปัญหาหนี้ครัวเรือนและความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ โดย ณ วันที่ 27 กันยายน 2567 เบิกจ่ายงบประมาณได้เพียงร้อยละ 63.31 ส่งผลให้ยอดขายสินค้าวัสดุก่อสร้างชะลอตัว อีกทั้งปัญหาการทุบตลาดของสินค้าจีน ยังส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของไทย ขณะที่ผู้ประกอบการ

การต้องเผชิญการแข่งขันสูง การแข็งค่าของเงินบาทอย่างรวดเร็วกดดันภาคการส่งออก โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารที่ไว้ตัวดูดีในประเทศเป็นหลัก และกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย อีกทั้งเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจากระดับ 34.92 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม 2567 เป็น 33.52 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนกันยายน 2567 ตามการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ร้อยละ 0.50 สู่ระดับ 4.75-5.00 ทำให้เงินทุนเคลื่อนย้ายเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ขณะที่ในเดือนกันยายน ยังมีปัจจัยบวกจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 โดยการแจกเงินสด 10,000 บาทให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการจำนวน 14.5 ล้านราย ช่วงวันที่ 25 - 30 กันยายน 2567 ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคในประเทศ โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่ภาคการท่องเที่ยว ยังเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 กันยายน 2567 ที่ผ่านมามีทั้งสิ้น 26,005,295 คน ขยายตัวร้อยละ 30 (YoY) สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติมูลค่า 1,214,681 ล้านบาท และภาคการส่งออก ปรับดีขึ้นต่อเนื่องตามการขยายตัวของอุปสงค์ในตลาดโลก อาทิ สหรัฐฯ จีน อาเซียน ยุโรป อินเดีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง เป็นต้น และอัตรา

ค่าระวางเรือ (Freight rate) ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะเส้นทางสหรัฐฯ และยุโรป ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลง

ทั้งนี้จากการสำรวจผู้ประกอบการ 1,353 ราย ครอบคลุม 46 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในเดือนกันยายน 2567 พบว่าปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ เศรษฐกิจในประเทศ ร้อยละ 67.3 อัตราแลกเปลี่ยน (มุมมองผู้ส่งออก) โดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 48.1 ตามลำดับ สำหรับปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ เศรษฐกิจโลก ร้อยละ 58.6 ราคาน้ำมัน ร้อยละ 49.8 สถานการณ์การเมืองในประเทศ ร้อยละ 36.3 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 36.0 ตามลำดับ

ขณะที่ดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 96.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 95.2 ในเดือนสิงหาคม 2567 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ มาตรการเสริมสภาพคล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ รวมถึงมาตรการ 10,000 บาท เฟส 2 จะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2567 การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวในช่วง High Season และได้รับผลบวกจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาครัฐ อานิสงส์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าของไทยในสินค้าปีโตรเคมี ยางพารา สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงภาคการท่องเที่ยว การส่งออก ยังมีแนว

โน้มน้าวใจได้ดี จากความต้องการสินค้า
ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่ผู้ประกอบการ
ยังคงห่วงกังวล ได้แก่ สภาพอากาศ
ที่แปรปรวนจากปรากฏการณ์ลานีญา
ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและสถานการณ์
น้ำท่วมรุนแรงขึ้น กระทบต่อวัตถุดิบใน
ภาคเกษตร ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิ
รัฐศาสตร์โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง
ที่ยังยืดเยื้อ เป็นความเสี่ยงต่อภาคการ
ส่งออก และการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ อาจส่งผลต่อนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้
ดัชนีฯ ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 100 สะท้อน
ว่าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอยู่ใน
ระดับที่ไม่ดี

สำหรับข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 1.ขอ
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลอัตรา
แลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และลดความผันผวน รวมถึงพิจารณา
อัตราดอกเบี้ยนโยบายให้สอดคล้อง
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 2.ขอให้ภาค
รัฐพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติที่มี
ความแม่นยำถูกต้อง และสามารถ
แจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์(Real time)
ผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการ
เร่งแก้ไขปัญหาการทำเกษตรในพื้นที่ป่า
เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำป้องกันปัญหา
น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
3.เสนอให้ภาครัฐพิจารณาออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องในช่วงที่
เหลือของปี 2567 อาทิ มาตรการ
ทางภาษีเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย มาตรการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
 เป็นต้น

เผยความเสียหายพื้นที่เกษตรน้ำท่วมด้านพืช



นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัย และปริมาณฝนที่ตกมาก ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม-27 กันยายน 2567 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรเสร็จสิ้นแล้ว คิดเป็นพื้นที่เสียหายจำนวน 12,825.50 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 18,855.691.75 บาท อยู่ระหว่างการช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 79,623 ราย คิดเป็นพื้นที่เสียหาย จำนวน 644,876 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 917,331,001.75 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรออประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) จำนวน 8 จังหวัด และพร้อมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) จำนวน 21 จังหวัด โดยคาดว่าจะสามารถสำรวจให้แล้วเสร็จ และพร้อมจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. ได้ครบถ้วน ภายในปลายเดือนตุลาคมนี้ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือให้สามารถใช้จ่ายเงิน

ทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด หรือในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดอุทกภัย โดยจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการมีวงเงินทดลองราชการในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่ไม่ได้มุ่งหมายที่จะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ใด ซึ่งต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม โดยการเบิกจ่ายเงินทดลอง



ราชการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราช่วยเหลือที่กระทรวงการคลังกำหนด

สำหรับขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านพืช โดยเกษตรกรจะยื่นเอกสารเพียงครั้งเดียว และภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับการอนุมัติ ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรโดยตรง ตามลำดับต่อไป ให้เกษตรกรระงับการแอบอ้างจากมิฉฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีในการรับเงินด้วย

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้เตรียมการสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืช (ศพพ.) จำนวน 10 แห่ง ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์พืชไว้พร้อมแล้ว ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นที่เกษตรกรสามารถนำไปปลูกเพื่อเป็นอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเพิ่มรายได้ เช่น เมล็ดพันธุ์พืชผัก จำนวน 137,000 ซอง ประกอบด้วย พริก มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ถั่วพู และกระเจียบเขียว ต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหาร จำนวน 28,000 ซอง และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น รวมทั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) จำนวน 9 แห่ง ได้ดำเนินการจัดเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มา ทั้งแบบพร้อมใช้และหัวเชื้อขยายพร้อมสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการฟื้นฟูป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืชสำหรับพื้นที่เพาะปลูกไม้ผลหลังน้ำลด และยังเปิด

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: พุธที่ 17 ตุลาคม 2567

ปีที่: -

ฉบับที่: 27398

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 60.66

Ad Value: 109,188

PRValue (x3): 327,564

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เผยความเสียหายพื้นที่เกษตรน้ำท่วมด้านพืช



จุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้กับ
เกษตรกร ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงาน
เกษตรอำเภอในพื้นที่ของท่าน.